



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จ้่มหา'ลัยเช็คเวลาอาจารย์ซึ่งรอกสอนมากคุณภาพต่ำ

ตามที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ไปจัดการเรียน การสอนนอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัย หรือ เปิดศูนย์การศึกษาออกสถาบันจนทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำนั้น ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ผู้ที่จะมาดูแลเรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาออกสถาบันได้ดีที่สุด คือ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็ได้ขอให้สภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ช่วยดูแล เรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและให้กลับไปทบทวนด้วยว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร และต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง รวมทั้งให้เผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบันให้สาธารณะได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใสโดยไม่ต้องรอให้สาธารณะชนต้องไปร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าขณะนี้มมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในเชิงธุรกิจ และเปิดสอนเพื่อให้บริการทางวิชาการ ซึ่งถ้าเป็นการเปิดสอนเชิงธุรกิจ โดยมีชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่อาจารย์คนนั้นไม่ไปสอน หรือเอาใครก็ไม่รู้มาสอน ก็จะส่งผลเสียและกระทบต่อคุณภาพการศึกษาแน่นอน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยต้องดูแล แต่ถ้าเป็นการบริการวิชาการ ที่ทำให้คนได้รับโอกาสกว้างขึ้น และสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานได้ ตนก็เห็นว่าเราต้องส่งเสริม ส่วนกรณีที่มีอาจารย์บางคนวิ่งรอกสอนในศูนย์การศึกษาออกสถาบันจนไม่มีเวลาสอนเด็กในมหาวิทยาลัยนั้น จริง ๆ แล้วมีระเบียบอยู่ว่าอาจารย์จะสอนนอกมหาวิทยาลัยของตนเองได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ถ้าไปสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ก็เป็นสิทธิที่ทำได้ เพราะเป็นวันหยุด และเท่าที่ทราบอาจารย์มหาวิทยาลัยที่วิ่งสอนกันอยู่ในเวลานี้ น่าจะเป็นการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์มากกว่า อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรควบคุมจำนวนชั่วโมงสอนของอาจารย์ไม่ให้สอนมากเกินไปด้วย เพราะจะทำให้ไม่มีคุณภาพได้ เนื่องจากคนไม่ใช่เครื่องจักร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นั้น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะต้องเข้าไปประเมินคุณภาพภายนอก ส่วน สกอ. ต้องประเมินคุณภาพภายในทุกปี ขณะเดียวกัน สมาคมวิชาชีพหลายวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาต ก็จะเข้าไปช่วยดูเรื่องคุณภาพ หากไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้ แต่ขณะนี้ก็มีบางสาขาที่ไม่มี การควบคุมโดยใบอนุญาต เช่น โครงการ MBA เป็นต้น ซึ่งเราก็ต้องดูแลกัน.